



ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรร
และสถานที่การสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว
สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย (ตำแหน่งวิชาการ) โดยวิธีการคัดเลือก
ครั้งที่ ๖/๒๕๖๖

ตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ลงวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๖ เรื่อง
รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวิชัย ครั้งที่ ๖/๒๕๖๖ และมหาวิทยาลัยฯ ได้ดำเนินการรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ ๒๐ - ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ แล้วนั้น

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและ
การเลือกสรร และสถานที่การสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ดังมีรายละเอียดแนบท้าย
ประกาศนี้ และให้ผู้เข้ารับการสรรหาและการเลือกสรร ปฏิบัติตามระเบียบและข้อบังคับเกี่ยวกับการสรรหาและ
การเลือกสรร ดังนี้

๑. แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม
๒. ผู้เข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรต้องนำบัตรประจำตัวผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและ
การเลือกสรรมาในวันสอบ และต้องแสดงบัตรประจำตัวผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรแก่เจ้าหน้าที่
ก่อนทำการสรรหาและการเลือกสรร หากผู้ใดไม่มีบัตรประจำตัว กรรมการกำกับห้องสอบจะไม่อนุญาตให้
เข้ารับการสรรหาและการเลือกสรร เว้นแต่จะได้ตรวจสอบหลักฐานเป็นที่แน่ชัดแล้ว จึงอนุญาตให้เข้ารับ
การสรรหาและการเลือกสรรได้
๓. ผู้เข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรต้องไปถึงสถานที่สรรหาและการเลือกสรร
ก่อนเวลาเริ่มดำเนินการสรรหาและการเลือกสรรตามสมควร ผู้ใดไปไม่ทัน สายเกิน ๑๕ นาที จะไม่ได้รับ
อนุญาตให้เข้ารับการสรรหาและการเลือกสรร

ทั้งนี้ จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขัน ในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุเทพ ชุกกลิ่น)
รองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและการเลือกสรร
และสถานที่การสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว
แบบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ลงวันที่ ๒๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ตำแหน่งอาจารย์ คณวุฒิปริญญาโท เลขที่อัตรา ๐๘๑๐๓๑
สาขาวิศวกรรมอุตสาหกรรม สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์
สถานที่สอบ ห้องประชุมเฟื่องทอง ชั้น ๓ อาคารสำนักงานคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย อ.เมือง จ.สงขลา จำนวน ๑ ราย
สอบวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๖
เริ่มสอบเวลา ๑๑.๐๐ น. เป็นต้นไป

ลำดับที่	เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - สกุล	หมายเหตุ
๑	๐๘๕๕๐๐๑	นายธีรพงษ์ เหล็กขุ่น	